

## **BÁO CÁO**

### **Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 và phương hướng nhiệm vụ tháng 06 năm 2021 của UBND thị trấn Sịa**

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 của thị trấn . Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 đã đề ra; Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021 như sau:

#### **A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **I. Lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản và công tác thu chi ngân sách**

##### **1. Dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng**

Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng, điều này ảnh hưởng lớn đến phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó giá vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình dân sinh.

##### **2. Nông nghiệp toàn diện**

##### **2.1 Trồng trọt**

Phối hợp với các ban, ngành cấp huyện thăm đồng đánh giá năng suất các loại cây trồng chính vụ Đông Xuân 2020 – 2021. Đã hoàn thành thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, năng suất lúa được đánh giá cao hơn so với các năm trước, ước đạt 71,2 tạ/ha, sản lượng đạt 3089,9 tấn; lạc 20 tạ/ha, sản lượng đạt 7,2 tấn; rau các loại 120 tạ/ha, sản lượng đạt 163 tấn.

Đã chỉ đạo việc sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo khung lịch thời vụ; đến nay đã hoàn thành thành gieo sạ lúa với diện tích 424,4 ha, chủ yếu sử dụng các giống lúa ngắn ngày để gieo như TH5 và Khang Dân, HT1. Hiện nay một số diện tích ở vùng Ô Hợp tác xã Số 2 thị trấn Sịa đất chua phèn nhưng chưa chủ động việc thau chua, rửa mặn nên bỏ hoang không sản xuất khoảng 6 ha.

Đã phối hợp với Hội Nông dân thị trấn Sịa tiến hành làm các bản pano quảng cáo và bảng chỉ dẫn địa lý đến vùng rau An Gia. Tuyên truyền bà con nông dân trồng rau theo hướng hữu cơ, Vietgap.

##### **2.2 Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản**

Tập trung theo dõi, chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hoàn thành tiêm phòng vắc xin đại chố, đạt 170/520 con đạt tỷ lệ 32,7% theo kế hoạch huyện giao.

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tiếp tục thả 6,2 vạn tôm

cỡ 2-3 cm, đến nay đã thả 8 vạn tôm cỡ 2-3 cm và 2.200 con cua cỡ 3-5 cm vào khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Trộ Kèn. Đến nay các hộ dân đã đưa vào thả nuôi cua 10 vạn con, tôm 800 vạn con. Qua theo dõi và kiểm tra đã phát hiện 13/100 hồ bị nhiễm bệnh môi trường, bà con đã tiến hành thu hoạch để giảm thiệt hại và tiến hành xử lý, cải tạo lại ao hồ để thả lại vụ mới.

### **3. Tài nguyên môi trường**

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đã giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân đến giao dịch; hiện nay đang tiến hành giải quyết 01 trường hợp tranh chấp đất đai, 02 trường hợp tranh chấp ranh giới.

Đang tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng mà các hộ dân trên địa bàn đang sử dụng; đến nay đã có 4/9 tổ dân phố hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung diện tích đất nông nghiệp. Đã làm thủ tục trình cấp huyện để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 01 tổ dân phố (TDP Lương Cỏ).

Đã hoàn thành hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất xen ghép Tổ dân phố Khuông Phò Nam, Tổ dân phố Uất Mậu (tổng số 10 lô đất); trong thời gian tới sẽ phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất trên theo kế hoạch.

Đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù đất và tài sản trên đất cho 10 hộ dân ở khu công nghệ phẩm cũ, hiện nay đang làm thủ tục đề nghị huyện ra quyết định giao đất tái định cư cho 10 hộ trên. Đã kiểm kê sơ bộ, lập thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư để trình UBND huyện phê duyệt việc di dời mồ mã xen ghép trong khu dân cư. Duy trì có hiệu quả việc thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh; tổ chức triển khai Kế hoạch diệt cây mắc mề trên địa bàn thị trấn Sịa.

### **4. Quản lý đô thị**

Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định, tham mưu UBND huyện cấp 10 giấy phép xây dựng, đến nay các trường hợp xây dựng trên địa bàn thị trấn đều tuân thủ theo các quy định về xây dựng.

Đã tiến hành ra quân lập lại trật tự đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn; đặc biệt là đã đẩy đuổi các trường hợp buôn bán hàng văng lai tại vỉa hè phía trước Trung tâm thương mại huyện.

### **5. Xây dựng cơ bản**

Tiếp tục thi công công trình hạ tầng khu dân cư phía Bắc Nhà văn hóa huyện; công trình phục vụ tái định cư tại tổ dân phố Giang Đông. Đã bàn giao mặt bằng và đang tiến hành thi công công trình đường vào trường mầm non Bình Minh (Cơ sở 2) đến đường vào Chùa Khuông Phò và đường Kiệt 2 Tam Giang thuộc Tổ dân phố An Gia.

### **6. Công tác thu, chi ngân sách**

Tổng thu ngân sách đến 30/4/2021 là 14.621.595.418/44.313.000.000 đồng đạt 33% so với dự toán huyện giao; ngân sách thị trấn được hưởng là: 7.871.867.865/ 37.263.395.000 đồng đạt 21,1% so với dự toán HĐND thị trấn giao. Chi ngân sách đến 30/4/2021 là 1.819.064.677 đồng, đạt 4,9%.

Phối hợp với Đội thuế Số 4 mời 29 hộ dân đến làm việc để kê khai thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

## **II. Lĩnh vực văn hóa- xã hội**

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); tổ chức tuyên truyền liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid – 19; tuyên truyền, nhắc nhở việc phòng, tránh tai nạn đuối nước đối với trẻ em và học sinh trong thời gian nghỉ hè.

2. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình y tế cộng đồng; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2021. Tổ chức thực hiện kịp thời các giải pháp để phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh, huyện; quản lý công dân đến lưu trú trên địa bàn, đặc biệt là công dân đến từ vùng dịch, thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, cách ly y tế theo quy định. Tiến hành kiểm tra các nhà hàng, quán cafe trên địa bàn về công tác phòng chống dịch Covid – 19; trong tháng qua đã tiến hành lập biên bản, nhắc nhở và buột viết bản cam kết đối với 03 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covi - 19; thực hiện việc cài đặt mã QR tại 9 đơn vị bầu cử để phòng chống dịch Covid – 19.

3. Thực hiện tốt kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong tháng, hội đồng xét duyệt khuyết tật thị trấn Sịa tổ chức họp xét 7 hồ sơ khuyết tật; đã làm thủ tục đề nghị UBND huyện ra quyết định hưởng trợ cấp xã hội cho 7 đối tượng khuyết tật trên. Làm hồ sơ đề nghị Sở LĐTBXH tỉnh ra quyết định tiếp nhận 01 trường hợp là thân nhân của liệt sĩ ( Bà Hồ Thị Nhạn ở tổ dân phố Vân Căn) vào nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh; lý do: già yếu, cô đơn, không nơi nương tựa. Tổ chức cấp phát 40 suất quà trị giá 40 triệu đồng của nhóm mạnh thường quân Nghệ sĩ Hoài Linh cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các Niệm Phật đường, chùa làng trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2565.

## **III. Quốc phòng , An ninh, Tư pháp - hộ tịch, Cải cách hành chính, hoạt động của Trung tâm thương mại**

### **1. Quốc phòng**

Triển khai lực lượng dân quân trực SSCĐ bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn khảo sát của Ban CHQS huyện đi trực tiếp đến các mộ liệt sĩ để xác định tọa độ, vị trí nơi cải táng; chụp ảnh phần mộ của Liệt sĩ và cung cấp đầy đủ thông tin về Liệt sĩ phục vụ cho công tác lập bản đồ tìm kiếm cấp xã, thị trấn.

## **2. An ninh**

Đã triển khai công tác nắm tình hình An ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là nắm tình hình liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tình hình Lễ Phật Đản, Phật lịch 2565; tình hình đám tang của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh. Qua nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh trật tự. Trong tháng có 3 trường hợp Việt Kiều về thăm thân trên địa bàn ( Đức: 02 người, Pháp: 01 người).

Triển khai làm sạch dữ liệu thông tin dân cư trên hệ thống, phối hợp với Công an huyện tiến hành cấp CCCD cho nhân dân trên địa bàn. Đã tiến hành điều tra cơ bản tình hình dân cư; thực hiện việc tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cư trú của công dân đúng quy định.

Phối hợp với Công an huyện xác minh vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trên địa bàn. Tổ chức 10 đợt tuần tra mật phục với 30 lượt cán bộ tham gia.

## **3. Tư pháp - hộ tịch**

Triển khai thực hiện Thông tư 01/TT-BTP của Bộ tư pháp về thực hiện Nghị định 23/NĐ-CP của Chính phủ. Trong tháng 5 (từ ngày 24/4/2021 - 25/5/2021) đã tiếp nhận 257 hồ sơ, trong đó đúng hạn 257/257 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đã số hóa vào phần mềm 100%. Xây dựng báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch. Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Triển khai thực hiện Thông tư 04/TT-BTP của Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch, trong tháng 5 (từ ngày 24/4/2021 – 25/5/2021) đã tiếp nhận 179 hồ sơ, trong đó đúng hạn 179/179, tỷ lệ hồ sơ đã số hóa vào phần mềm 100%; Đã tham mưu UBND thị trấn Sịa xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Lệ phí thu được trên lĩnh vực tư pháp hộ tịch là: 12.130.000 đồng

## **4. Cải cách hành chính**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn; duy trì có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao chỉ số Cải cách hành chính trên địa

bàn, kết quả năm 2020 tăng 01 bậc so với năm 2019 (hiện đứng thứ 2 trong số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện).

Trong tháng 05 (từ ngày 24/4/2021 – 25/5/2021) đã tiếp nhận 459 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 453 hồ sơ, đúng hạn 453/453 chiếm tỷ lệ 100 %, tỷ lệ hồ sơ số hóa phần mềm 100%; có 06 hồ sơ lĩnh vực đất đai đang giải quyết chưa đến hạn trả.

### **5. Hoạt động của Trung tâm thương mại**

Ban quản lý Trung tâm thương mại huyện đã tiến hành thông báo, tuyên truyền cho bà con nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc..... Tiến hành thu tiền lô ở khu vực tự tiêu, tự sản, thu vãng lai và đã nộp ngân sách thị trấn Sịa đúng thời gian quy định.

Đã tiến hành giải quyết đơn tranh chấp diện tích lô bán hàng (lô thuê tạm của bà Lũy) giữ bà Hồ Thị Lũy, và bà Trương Thị Gái Lệ, bà Bùi Thị Dung; kết luận việc giải quyết đơn: các bên có liên quan giữ nguyên hiện trạng các lô bán hàng như hiện nay; tại buổi làm việc bà Trương Thị Gái Lệ và bà Bùi Thị Dung thống nhất theo kết luận của lãnh đạo thị trấn, bà Hồ Thị Lũy không thống nhất theo kết luận của lãnh đạo thị trấn.

### **6. Nhiệm vụ trọng tâm khác**

Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận và Ủy ban bầu cử thị trấn tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hiện nay, đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đến thời điểm hiện tại không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại nổi lên liên quan đến công tác bầu cử.

#### **B. TỒN TẠI HẠN CHẾ**

1. Tỷ lệ tiêm tam liên lợn và tiêm phòng đại chó đạt thấp so với chỉ tiêu huyện đề ra.

2. Tình trạng các hộ tiểu thương lấn chiếm hành lang thoát nạn, trưng bày hàng hóa tại lối thoát nạn trong đình chợ chính để kinh doanh buôn bán còn diễn ra. Việc lấn, chiếm lề đường, vỉa hè tại các tuyến đường nội bộ thuộc Trung tâm thương mại để kinh doanh, buôn bán đang là vấn đề nổi lên cần có biện pháp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

#### **C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 06 NĂM 2021**

1. Tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là chủ động trong việc cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, tuyệt đối không được để ruộng thiếu nước ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Tiếp tục tuyên truyền bà con nông dân trồng rau theo hướng hữu cơ, Vietgap.

2. Tăng cường công tác theo dõi, thường xuyên triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin lở mồm, long móng. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát việc giết mổ, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, khử trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi. Triển khai cho các tổ chức, cá nhân kê khai hoạt động chăn nuôi về loại, số lượng vật nuôi theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT.

3. Tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn chế dịch bệnh phát sinh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích các chủ hộ nuôi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường chung.

4. Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện cấp giấy phép xây dựng cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu ngân sách, tiếp tục phối hợp Đội thuế Số 4 thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đối với các hộ xây dựng năm 2020 và năm 2021.

6. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết 03 đơn của công dân về tranh chấp ranh giới và tranh chấp đất đai. Cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục rà soát diện tích đất nông nghiệp đã được giao cho các hộ dân còn lại ở các tổ dân phố để xác nhận vào đơn cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện việc giải phóng mặt bằng để mở rộng trường Tiểu học Số 2 thị trấn Sịa theo kế hoạch đã đề ra.

7. Tiếp tục thi công công trình hạ tầng khu dân cư phía Bắc Nhà văn hóa huyện, công trình đường vào trường mầm non Bình Minh (Cơ sở 2) đến đường vào Chùa Khuông Phò và đường Kiệt 2 Tam Giang thuộc TDP An Gia, hạ tầng khu dân cư xen ghép từ đường Nguyễn Kim Thành đến đường Nguyễn Đình, giao thông nội đồng HTX Số 1. Thi công công trình đường ven sông Sịa, đoạn từ đường Nguyễn Vĩnh (Cầu Vĩnh Hòa) đến đường Tỉnh Lộ 4 (Trạm bơm Tây Hưng). Nghiệm thu công trình cải tạo, nâng cấp trường mầm non Bình Minh (Cơ sở II)

8. Thực hiện tốt công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục giám sát, theo dõi, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid – 19; chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid - 19 như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành việc cách ly y tế theo quy định... Chỉ đạo Trạm y tế thị trấn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh như bệnh sởi, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thị trấn Sịa trong tháng 6 năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố ra quân thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh theo kế hoạch.

9. Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, quan tâm đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; tham gia tập huấn điều tra, rà soát người khuyết tật năm 2021.

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình, tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 theo quy định của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt công tác CCHC, công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa. Tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan thị trấn. Xây dựng Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021.

11. Xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ của thị trấn Sịa. Chuẩn bị các nội dung, văn bản phục vụ cho đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm khi có kế hoạch của cấp trên.

12. Tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; triển khai công tác nắm tình hình ANTT trên địa bàn; tổ chức ứng trực 24/24 giờ hàng ngày. Tổ chức tiếp dân giải quyết công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp đổi CCCD và các thủ tục giấy tờ khác liên quan đến việc cư trú của công dân; tiếp tục làm sạch dữ liệu thông tin dân cư trên hệ thống. Triển khai các biện pháp để phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

13. Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị đề xuất của cử tri tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa khóa V.

14. Chuẩn bị các nội dung để phục vụ kỳ họp HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm 2021 theo chương trình công tác đã đề ra. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, UBBC thị trấn tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

15. Ban quản lý Trung tâm thương mại huyện có kế hoạch, biện pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng các hộ tiểu thương lấn chiếm hành lang thoát nạn, trưng bày hàng hóa tại lối thoát nạn trong đình chợ chính để kinh doanh buôn bán. Không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm lề đường, vỉa hè tại các tuyến đường nội bộ thuộc Trung tâm thương mại để kinh doanh, buôn bán. Có kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại mà các Đoàn kiểm tra đã kiến nghị trong thời gian qua.

*Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05 và phương hướng nhiệm vụ tháng 06 năm 2021. UBND thị trấn đề nghị các ban, ngành, đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, đề ra giải pháp, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./.*

*Nơi nhận:*

- UBND huyện. } (Báo cáo).
- TV. Đảng ủy, }
- TT.HĐND, UBND, UBMT thị trấn;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- HTX, Trạm y tế, trường học, TTTM;
- Các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Tiên**